
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ๑. พิจารณาศึกษาความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติและพ้ืนที่สีเขียวในประเทศไทย โดยเชิญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ดวงสถาพร หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มาเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้ 
   นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ป่าไม้ทั้งระบบทันต่อสถานการณ์และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ เกิดดุลยภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งมีมาตรการในการประสาน ติดตาม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้และการดาเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน ตลอดจนเพ่ือเป็นการน้อมนาศาสตร์
พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ รวมทั้งคานึงถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการป่าไม้ 
 



 
 
 
 

 
  บทบาทและจุดแข็งที่ส าคัญของนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อการพัฒนาการป่าไม้ไทย สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) มีอัตลักษณ์ เป็นนโยบายและแผนระดับชาติที่เป็นเรื่องการป่าไม้โดยตรงที่คลอบคลุมการป่าไม้ทั้งระบบ 
ครอบคลุมทุกประเภทพ้ืนที่ป่าไม้และเชื่อมโยงกับมติอื่นอย่างตรงจุด 
  ๒) กลั่นกรองหรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องการป่าไม้ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ๓) ประสานสอดคล้องคณะกรรมการและแผนหรือนโยบายตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการป่าไม้
ให้มีความเป็นเอกภาพ 
  ๔) อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติที่แตกต่างกับคณะกรรมการระดับชาติอื่นที่เกี่ยวกับการป่าไม้ 
  ในส่วนของพ้ืนที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติมีความหมายว่า “พ้ืนที่สีเขียว คือ พ้ืนที่ที่มีพืชพรรณขึ้นอยู่ทั้ง 
ในและนอกเขตเมืองหรือชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ หรือการได้รับการบริการจากพ้ืนที่ เช่น 
ป่าธรรมชาติ สวนป่าเศรษฐกิจ พ้ืนที่เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือการเรียนรู้ และเพ่ือการใช้ประโยชน์อื่นๆ”    
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นควรรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณาของ 
คณะอนุกรรมาธิการต่อไป 
 

 



 
 
 
                ๒. พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้้าตามยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรค  
และแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนอ้านาจในการก้ากับดูแลรักษาแหล่งน้้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเชิญ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดงันี้ 

  
 การถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามความในพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ในส่วนของ
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการด้านแหล่งน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ดงันี้ 
                    (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กบางแห่ง ไม่มีบุคลากรด้านช่าง หรือมีไม่เพียงพอ ไม่ได้ถ่ายโอนบุคลากร
พร้อมภารกิจ รวมทั้งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ในการบ ารุงรักษา 
 (๒) ปัญหาด้านงบประมาณ งบประมาณในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาไม่เพียงพอวงเงินที่ขอรับสนับสนุน
งบประมาณยังตั้งที่ส่วนราชการเดิม  
   ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรมีการปรับปรุงโครงสร้าง/อัตราก าลังรองรับภารกิจถ่ายโอน  
และขอรับการจัดสรรต าแหน่งจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการ 
อาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจ เช่น กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น การจ้างบริษัท 
ที่ปรึกษาตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาด าเนินการแทน ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ด้านงบประมาณ ควรพิจารณาใช้จ่ายจากเงินรายได้ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  กรณีเกินศักยภาพอาจขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นควรรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ต่อไป  



 
 
 
 


